



TENESHIA HUDSPETH

COUNTY CLERK

Recording the Major Events of Your Life

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 31 Tháng 5, 2024

Liên Lạc: Rosio Torres-Segura
rosio.torres-segura@cco.hctx.net
media@vote.hctx.net

Bầu Cử Sớm cho Cuộc Bầu Cử Chung Kết Ban Giám Đốc Cơ Quan Thẩm Định Tài Sản Trung Tâm Harris Bắt Đầu Ngày 3 Tháng 6

(Houston, TX)— Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris Teneshia Hudspeth thông báo rằng bầu cử sớm cho Cuộc Bầu Cử Chung Kết Thống Nhất Ngày 15 Tháng 6 sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, Ngày 3 Tháng 6, và kéo dài đến Thứ Ba, Ngày 11 Tháng 6. Trong thời gian bầu cử sớm, có [26 trung tâm bầu cử](#) sẽ mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Ba, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, ngoại trừ Chủ Nhật từ trưa đến 7 giờ tối. Vào Ngày Bầu Cử, Thứ Bảy, Ngày 15 Tháng 6, các trung tâm bầu cử sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Trong hai của ba cuộc tranh cử vào Ban Giám Đốc của Cơ Quan Thẩm Định Tài Sản Trung Tâm Harris (HCAD) trên lá phiếu của Cuộc Bầu Cử Thống Nhất Ngày 4 Tháng 5, không có ứng cử viên nào nhận được 50% cộng thêm một phiếu bầu để thắng cử. Do đó, Cuộc Bầu Cử Chung Kết Thống Nhất Ngày 15 Tháng 6 sẽ có hai ứng cử viên hàng đầu từ Cuộc Bầu Cử Thống Nhất Ngày 4 Tháng 5 cho Ban Giám Đốc HCAD, Vị Trí Số 2 và Vị Trí Số 3.

Bà Hudspeth, Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt, kiêm Giám Đốc Ty Bầu Cử chia sẻ rằng “Cơ Quan Thẩm Định Tài Sản Trung Tâm Harris là cơ quan thẩm định tài sản lớn nhất ở Texas và là một trong những cơ quan thẩm định tài sản lớn nhất ở Hoa Kỳ. Nếu quý vị sở hữu tài sản trong Quận Hạt Harris, cuộc bầu cử này sẽ ảnh hưởng đến quý vị.”

Mặc dù Ban Giám Đốc HCAD không chịu trách nhiệm trực tiếp để đánh giá những giá trị tài sản, tuy nhiên các thành viên ban giám đốc mới được bầu sẽ có những trách nhiệm hành chính quan trọng. Vai trò của họ bao gồm việc tuyển dụng giám đốc thẩm định, bổ nhiệm các thành viên vào ban kiểm tra thẩm định, thiết lập ngân sách của cơ quan, và liên lạc với các ban ngành liên quan bên ngoài. Người đắc cử của mỗi vị trí sẽ nhậm chức vào Ngày 1 Tháng 7, 2024 và phục vụ cho đến Ngày 31 Tháng 12, 2026.

Bà Hudspeth, Giám Đốc Nha Hành Chánh nói thêm: “Mỗi cuộc bầu cử đều quan trọng, và tôi hy vọng cử tri Quận Harris sẽ tiếp tục đi bầu phiếu trong Cuộc Bầu Cử Chung Kết Ngày 15 Tháng 6. Ngay cả khi quý vị chưa bầu phiếu trong Cuộc Bầu Cử Thống Nhất Ngày 4 Tháng 5, quý vị vẫn có cơ hội được gióng lên tiếng nói của mình.”

Các loại căn cước (ID) có hình ảnh được chấp thuận dưới đây khi đích thân đi bầu:

- Bằng Lái Xe Texas do Sở An Toàn Công Cộng Texas (DPS) cấp
- Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử Texas do DPS cấp
- Thẻ Căn Cước Cá Nhân Texas do DPS cấp
- Giấy Phép Mang Súng Texas do DPS cấp
- Thẻ Căn Cước Quân Đội Hoa Kỳ có hình ảnh của quý vị
- Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch Hoa Kỳ có hình ảnh của quý vị
- Hộ Chiếu Hoa Kỳ (quyển sổ hoặc thẻ)

Các cử tri không sở hữu và không thể có được một trong các loại căn cước (ID) có hình ảnh được chấp thuận này có thể điền một [Bản Khai Trở Ngại Hợp Lý](#) (RID) tại một Trung Tâm Bầu Cử và xuất trình một chứng từ hỗ trợ ID khác, chẳng hạn như hoá đơn điện nước, bản kê khai ngân hàng, ngân phiếu chính phủ, hoặc giấy chứng nhận ghi danh cử tri.

Để biết thêm thông tin bầu cử có sẵn tại www.HarrisVotes.com. Cho các tin tức và cập nhật, hãy theo dõi trên truyền thông xã hội tại [@HarrisVotes](https://twitter.com/HarrisVotes).

###